

Trần Huỳnh Duy Thức tố bị ‘cưỡng bức đặc xá,’ không ra khỏi nhà tù

Chưa đầy 24 giờ sau khi được thả tù trước hạn, nhà đấu tranh Trần Huỳnh Duy Thức đăng thư ngỏ đề gửi “quý đồng bào thân yêu” và tố cáo khuất tất trong vụ phóng thích ông vào đêm 20 Tháng Chín.

Bức thư viết:

“...Tôi bị đặc xá cưỡng bức, một chuyện có thể nói là vô tiền khoáng hậu ở đất nước này. Ngày 19 Tháng Chín, đại diện của trại giam số 6 [huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An] thừa lệnh Bộ Công An thông báo với tôi rằng chủ tịch nước [Tô Lâm] muốn đặc xá cho tôi trước thời hạn, và yêu cầu tôi làm đơn xin đặc xá.”



Ông Trần Huỳnh Duy Thức (phải) ăn tô hủ tiếu đầu tiên sau khi ra tù, tại quận Tân Bình, Sài Gòn. (Hình: Facebook Trần Huỳnh Duy Thức)

“Tất nhiên, ngay lập tức tôi từ chối nhận đặc xá, và không ký vào đơn từ nào cả. Lý do là vì tôi phải được trả tự do theo đúng quy định mới của Bộ Luật Hình Sự hiện hành về hành vi mà tôi bị cáo buộc vi phạm, chứ tôi không cần ra tù nhờ sự đặc xá đó,” theo bức thư.

Ông Thức kể, vào lúc 5 giờ 45 phút chiều 20 Tháng Chín, hơn 20 cán bộ của nhà tù xông vào buồng giam đọc thông báo rằng chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho ông. Do vậy, ông Thức “không có quyền tiếp tục ở lại trại giam.”

“Tôi phản ứng ngay rằng tôi không có tội cũng như lý do gì để nhận đặc xá và sẽ không đi đâu cả. Thế là họ cưỡng bức,

không tôi ra khỏi cổng nhà tù trước sự phản đối của các anh em tù chính trị ở đó, rồi đưa tôi lên xe ra phi trường Vinh. Cuối cùng tôi bị buộc phải lên máy bay trong chuyến muộ n vào Sài Gòn,” thư ngỏ của ông Thức viết.

Ông Thức chia sẻ thêm: *“Một cách mặc nhiên, tôi đã góp phần quan trọng vào sự hỗ trợ chuyến công du Hoa Kỳ của ông chủ tịch nước, một chuyến đi mang hy vọng về sự chuyển đổi mạnh mẽ cho đất nước trong tương lai.”*

Cuối thư, ông Trần Huỳnh Duy Thức nhắn nhủ người dân: *“Hãy tin rằng dân tộc ta đang bước vào một cuộc chuyển mình vĩ đại không thể đảo ngược. Đó là tiến trình chuyển đổi ôn hòa được dẫn dắt bởi trào lưu mềm với năng lượng mềm, giúp chuyển hóa mọi năng lượng giận dữ tích tụ bao đời. Điều tốt đẹp đó đang đến gần hơn bao giờ hết. Mong quý đồng bào giữ vững niềm tin!”*

 **Trần Huỳnh Duy Thức**
6m · 🌐

LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN

Kính thưa quý đồng bào thân yêu,

Cuối cùng tôi đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè, thân hữu và đồng bào thân yêu, những người đã che chở và chia sẻ với tôi những năm tháng gian truân và hào hùng của quãng thời gian dài gần 16 năm qua.

Dù cách trở tù đầy, tôi vẫn luôn cảm nhận sự đồng cảm và tiếp sức của mọi người thông qua sự quảng bá rộng rãi các bài viết của tôi từ nhà tù, đặc biệt sự ủng hộ đồng lòng những cuộc tuyệt thực mang thông điệp quan trọng của tôi.

Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu ấy của bè bạn trong và ngoài nước, nhất là các cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ, EU, Đức, Pháp, Úc và Canada, các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền, các hãng truyền thông và báo chí hải ngoại cũng như quốc tế.

Đặc biệt, tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các thành viên trong gia đình tôi, những người đã dành cho tôi tình yêu thương vô bờ bến, và phải chịu đựng nỗi đau cùng sự dày vò tinh thần và thể xác, thậm chí còn lớn hơn những gì tôi đã trải qua.

Chắc hẳn quý bạn đang muốn nghe những câu chuyện về nghịch cảnh mà tôi đã đối diện trong thời gian qua. Có rất nhiều câu chuyện như vậy cần được kể ra, nhưng xin hẹn mọi người dịp sau khi thuận tiện.

Thư ngỏ đầu tiên của nhà đấu tranh Trần Huỳnh Duy Thức ngay sau khi ra tù được đăng trên trang cá nhân mang tên ông. (Hình: Chụp qua màn hình)

Sau khi hay tin ông Thức được thả, nhà văn Nguyễn Xuân Thọ bình luận trên trang cá nhân:

“Có người nói: Giá như Thức không phải ngồi tù 15 năm, vào lúc anh đang sung sức nhất trong sáng tạo, khởi nghiệp thì Việt Nam đã có một doanh nghiệp công nghệ cao tầm cỡ thế giới. Nhưng với tôi thì quan trọng hơn cả là 15 năm đó lẽ ra anh và người thân phải được sống hạnh phúc bên nhau, không ai bị đày ải,

đau khổ. Còn biết bao gia đình như vậy.”

Ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do sớm tám tháng so với bản án 16 năm tù trong phiên tòa hồi năm 2010. Việc trả tự do cho ông Thức diễn ra chỉ vài giờ trước khi ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam, lên đường đi Mỹ dự họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và gặp ông Joe Biden, tổng thống